

ใบแจ้งข่าว

ประเทศไทย: ยุติการดำเนินคดี หยุดใช้กระบวนการกฎหมาย คุกคามอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคนอื่น ๆ

รับฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่ออังคณา นีละไพจิตร ศาลนัดพร้อมวันที่ 26 ตุลาคม

(กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2564) – ทางกรรไทยควรยกเลิกการดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญาที่มีต่ออังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมายคุกคามโดยบริษัทธรรมเกษตร จำกัด บริษัทเลี้ยงไก่ของไทย พอร์ตีฟายไรต์กล่าวว่า วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีที่บริษัทได้ฟ้องอังคณา นีละไพจิตร โดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว และแจ้งวันนัดพร้อมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

“ด้วยความเคารพต่อศาล แต่ดิฉันไม่อาจเห็นด้วยกับคำสั่งรับฟ้องคดีในวันนี้” อังคณา นีละไพจิตรกล่าว *“เนื่องจากที่ผ่านมามีคดีที่แสดงให้เห็นโดยสุจริต เพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในฐานะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดิฉันเห็นว่าหากหากรัฐบาลได้ดำเนินการตามคำมั่นในแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องนักสิทธิมนุษยชนและการยุติการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งหรือฟ้องเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การฟ้องคดีลักษณะนี้คงไม่เกิดขึ้น”*

คำสั่งศาลในวันนี้มีขึ้นหลังจากการไต่สวนทั้งหมดสี่นัด ในระยะเวลากว่า 17 เดือน เพื่อพิจารณาว่าการฟ้องหมิ่นประมาททางอาญาที่บริษัทธรรมเกษตรได้ฟ้อง อังคณา นีละไพจิตร ที่บริษัททำการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 กล่าวหาว่า อังคณา นีละไพจิตร ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย เนื่องจากการโพสต์ทวีตข้อความสองข้อความในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นข้อความแสดงความสนับสนุนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นที่ถูกฟ้องโดยบริษัทธรรมเกษตร

นับแต่ปี 2559 บริษัทธรรมเกษตร ได้ฟ้องอย่างน้อย 37 คดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน ศาลได้ยกฟ้องหรือตัดสินตรงข้ามกับคำฟ้องของบริษัทในคดีเกือบทั้งหมด

“ดิฉันขอขอบคุณมิตรสหายทุกคนที่ติดตามคดีและให้กำลังใจ ดิฉันไม่ทราบว่าคดีนี้จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะสิ้นสุด แต่ดิฉันยังคงมีความหวังว่าคดีนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายเพื่อยุติการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและประโยชน์สาธารณะต่อไป”

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกับข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี **แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights)** ของไทย ยังแสดงพันธกิจที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกคุกคามโดยกระบวนการทางกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

เอมี สมิธ, ผู้อำนวยการบริหาร, พอร์ตีฟายไรต์
+66 87 795 5454 (ประเทศไทย)
อีเมล: amy.smith@fortifyrights.org
ทวิตเตอร์: @AmyAlexSmith, @FortifyRights

อังคณา นีละไพจิตร
+66 61 393 0505 (ประเทศไทย)